

Số: /BDT-CSDT  
V/v báo cáo đề xuất, tham mưu  
những nhiệm vụ và giải pháp  
cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  
nhằm tổ chức có hiệu quả Nghị  
quyết số 02-NQ/TU ngày  
17/8/2021 của Tỉnh ủy

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1627/VP-KGVX ngày 21/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo đề xuất, tham mưu những nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tổ chức có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy như sau:

### **I. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021**

Hiện nay, các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện miền núi, các huyện đồng bằng có xã, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 Khoá XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi; đồng thời cũng đang tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc.

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 Khoá XX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi.

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/6/2022 về triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc.

Các Nghị quyết trên đều có mục tiêu, chỉ tiêu và chỉ số tương đồng với nhau, vì vậy khi xây dựng kế hoạch thực hiện các sở, ban, ngành và các địa phương rà soát các Nghị quyết để lấy chỉ tiêu và chỉ số cao nhất đưa vào kế hoạch để đảm bảo thực hiện mục tiêu các Nghị quyết đề ra.

## **II. Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 02-NQ/TU và các của Nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy.**

Đề việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành; hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện cần phải tập trung tổ chức thực hiện việc xác định thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số trong các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết này; trên cơ sở các nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình, Dự án, Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của mình tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số đã thống nhất nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã đề ra.

2. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 02 gắn với thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác dân tộc và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là cấp cơ sở phải xây dựng, cụ thể hoá thành kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để huy động, lồng ghép nguồn lực của 3 Chương trình MTQG và các chương trình, dự án, chính sách khác để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

4. Tăng cường công tác giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động ở cùng đồng bào DTTS và MN trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp II, cấp III. Tạo điều kiện để lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau học nghề được tiếp cận và vay các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

5. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở vùng miền núi của tỉnh theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thuận theo tự nhiên gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản thích ứng với biến đổi khí hậu và theo mô hình chuỗi giá trị; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ, đầu tư phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình).

6. Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thuộc các Chương trình MTQG để triển khai xây dựng quy định, áp dụng thực hiện vì hiện nay việc lồng ghép các Chương trình và các nguồn lực tham gia Chương trình chưa được hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành Trung ương nên các địa phương (nhất là cấp xã) gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong triển khai tổ chức thực hiện Chương trình.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn đảm bảo thực hiện Chương trình theo Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 và Kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm. Tăng cường vận động các nguồn lực ngoài ngân sách, các doanh nghiệp tham gia vào các dự án hỗ trợ, đầu tư của chương trình; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Lồng ghép việc thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp cơ sở và người dân ở vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là đồng bào DTTS nghèo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình nhằm thực hiện đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

9. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp huyện, xã; trong đó cần chú trọng tập huấn các văn bản mới để đảm bảo cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng trong việc áp dụng kiến thức mới, kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, sử dụng tốt công cụ giám sát của cộng đồng trong việc giám sát, đánh giá.

10. Ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện tại cơ sở; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Nhân**